

Số: 18/BC-HĐND

Phổ Nhơn, ngày 12 tháng 12 năm 2023

### **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Của Ban Kinh tế- xã hội đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã**

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình của UBND xã, qua hoạt động giám sát của Thường trực HĐND xã Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND xã nội dung thẩm tra như sau:

#### **I. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023**

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã cơ bản thống nhất với Báo cáo số 322 /BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời có nhận định như sau:

- Về cơ cấu kinh tế: Trong đó Thương mại dịch vụ chiếm 20,91% đạt 99,5% so với Nghị quyết(NQ 21%). Nông - lâm thủy sản chiếm 55,3% đạt 100% so với Nghị quyết(NQ 55,3%). Công nghiệp – xây dựng chiếm 23,7% đạt 100% so với nghị quyết( NQ 23,7%).

- Về sản xuất nông nghiệp:

Diện tích các loại cây trồng như: cây mì, ngô,đậu đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Cụ thể:

+ Cây mì: Diện tích 323ha, năng suất đạt 200 tạ/ha, sản lượng 646 tấn vượt 229,6% so với kế hoạch.

+ Cây Ngô: Diện tích 64,9ha, năng suất đạt 60 tạ/ha, sản lượng 389 tấn vượt 6,7% so với kế hoạch.

+ Cây Đậu phụng: 44,8%, năng suất 18 tạ/ha, sản lượng 80,5 tấn vượt 23,8 so với kế hoạch.

+ Về cây lúa tổng diện tích gieo sạ 587,53ha, giảm 15,27ha so với kế hoạch, vì lý do thu hồi để thực hiện công trình trên địa bàn xã.

- Về công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm:

Ở lĩnh vực này việc phun hóa chất, tiêm phòng có thực hiện; nhưng trong năm 2023 có 12 con bê chết do viêm da nổi cục chết làm ảnh hưởng đến kinh tế của một số hộ dân. Qua đó cho thấy việc tiêm phòng, theo dõi tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm chưa được quan tâm đúng mức.

- Về lĩnh vực công tác Địa chính:

UBND xã đã tổ chức thực hiện tốt về lĩnh vực này, cụ thể như:

+ Hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai năm 2022, đã kiểm tra các tuyến đường bị hư hỏng lập kế hoạch khắc phục trước Tết Nguyên Đán năm 2024.

+ Hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế, gia hạn thời hạn sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại, đăng ký cấp lần đầu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Hoàn thiện phương án giao đất cho 07 hộ dân đã hoán đất để xây dựng các công trình trên địa bàn. Nhưng đến nay có 3/7 hộ đủ điều kiện để trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đã tổ chức đấu thầu đất công ích xã để thu ngân sách xã, tổng số thửa đưa ra đấu thầu 42 thửa.

+ Công trình đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp và đất ở, tổng diện tích thu hồi: 32,15ha/380 hộ gia đình và 01 tổ chức.

- Về công tác xây dựng nông thôn mới:

Đã ban hành Kế hoạch số:09/KH-UBND ngày 14/02/2023 để thực hiện xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Nhưng đến thời điểm này chỉ đạt 2/4 Tiêu chí. Đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí so với đầu năm.

Đã tiếp nhận 456,5 tấn xi măng và 1.661,7 m<sup>3</sup> đá 2x4 sỏi để xây dựng các công trình đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã. Trong đó nhân dân đóng góp khoản 913 triệu đồng.

*\* Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là:*

- Về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao: Năm 2023 Nghị quyết HĐND đưa ra xây dựng đạt từ 4 tiêu chí trở lên, nhưng tại thời điểm báo cáo chỉ đạt 2 tiêu chí. Về lĩnh vực này đề nghị UBND xã làm rõ nguyên nhân vì sao không đạt 2 tiêu chí còn lại để đại biểu HĐND rõ, đồng thời có giải pháp cho năm 2024 thực hiện tốt hơn.

- Về công tác quản lý đất công ích: Cần nêu rõ về tổng diện tích đất công ích hiện nay UBND xã quản lý là bao nhiêu với bao nhiêu thửa; Năm 2023 đưa vào đấu thầu 42 thửa nhưng diện tích không nêu, đồng thời còn bao nhiêu thửa, diện tích bao nhiêu đã đưa vào kế hoạch quản lý chưa.

- Các điểm trường Mầm Non và Tiểu học trên địa bàn xã đã bàn giao cho UBND xã quản lý. Vậy thời gian tới UBND xã có kế hoạch sử dụng như thế nào Ban kinh tế chưa thấy đưa vào trong báo cáo.

Về lĩnh vực chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm còn nhiều hạn chế, số bê trong năm bị chết nhiều(12 con).

Ở lĩnh vực này Ban kinh tế - xã hội HĐND có một số kiến nghị để UBND giải trình như sau:

Số bò, bê trên địa bàn xã bị viêm da nổi cục nhiều nhưng việc tiêm phòng vắc xin phân bổ quá ít không đồng đều.

Việc cán bộ thú y cử người đi tham gia tiêm phòng không đảm bảo yêu cầu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trâu, bò, rất nhiều cử tri phản ánh nhưng đến nay cũng chưa khắc phục.

## **II. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024**

Ban Kinh tế- xã hội cơ bản thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp của UBND xã đề ra. Tuy nhiên UBND xã cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường công tác phòng, chống dịch ở người và vật nuôi; phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các khoản thu của xã.

- Chú trọng việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất công ích theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm hành lang lề đường.

- Tiếp tục thực hiện các bước theo chỉ đạo cấp trên để giao mặt bằng đúng thời gian quy định dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam và khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt về nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

### **III. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024**

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 08/12/2023. Các nội dung trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đã thông qua, đã nêu khái quát đầy đủ, khá toàn diện nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, An ninh- Quốc phòng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã nhất trí với nội dung Dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị cần làm rõ một số nội dung sau:

Trong năm 2023 việc thực hiện quy hoạch vùng sản xuất các loại cây khác; việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng còn chậm nhất là những vùng không có nước tưới, ven sườn đồi, đất bạc màu, cần có kế hoạch chuyển đổi loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng để người dân được hưởng lợi về lâu về dài. Đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ các Dự án về sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi, khoa học công nghệ mới, các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị để đảm bảo duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Trong năm 2024 cần tập trung công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã, nhất là đất công ích để có nguồn thu vào ngân sách xã.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận :**

- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Đại biểu HĐND thị xã bầu tại xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT.

**TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Hồng Diễm**